

## KEUKA CAMP ĐÀ NẴNG 2023

### TRẢI NGHIỆM ĐỘC ĐÁO, ẢNH HƯỞNG MẠNH MẼ

Trong 4 ngày 28 - 31/08/2023, Trại hè Keuka - Keuka Camp Đà Nẵng "Sustainable Leadership 2023 - Lãnh đạo bền vững" dành cho các sinh viên chương trình Khoa học quản lý, liên kết giữa Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (VNU-IS) và Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ, đã diễn ra thành công rực rỡ tại Đại học Duy Tân.

Keuka Camp Đà Nẵng 2023 xuất phát từ chương trình học bổng dành cho sinh viên Trường Quốc tế và Trường Đại học Keuka, được mở rộng thành một sự kiện trại hè dành cho cả sinh viên Đại học Duy Tân. Chương trình trại hè năm nay là sự kết hợp giữa VNU-IS, Đại học Duy Tân - DTU và Keuka, với mục đích tạo ra một môi trường học tập và giao lưu giữa các sinh viên của 3 trường đại học. Đây cũng là cơ hội để các bạn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về "Lãnh đạo bền vững" - chủ đề rất thiết thực hiện nay, nhằm phát triển và thúc đẩy các phương pháp lãnh đạo, quản lý có tính bền vững cho tổ chức và cộng đồng.

Trong buổi chiều ngày đầu tiên (28/08), workshop "Sustainable Leadership 101" diễn ra

với sự góp mặt của hai vị diễn giả: PGS Gary Giss - Giám đốc chương trình quốc tế - Đông Nam Á của Trường Đại học Keuka và chị Lê Thị Ngọc Huyền - Giám đốc Phát triển kinh doanh cấp cao tại Manulife Việt Nam.

Qua buổi workshop "Sustainable Leadership 101", các sinh viên đã được truyền cảm hứng và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, quan niệm đúng đắn và tích cực về phát triển doanh nghiệp bền vững.

Trong ngày thứ hai, các bạn sinh viên tham dự trại hè được đến trải nghiệm và học hỏi cùng ba doanh nghiệp tại Đà Nẵng: Manulife Việt Nam (Chi nhánh Đà Nẵng), Công ty HaviLand và Công ty Vinseed.

Chuyến đi tham quan và học tập thực tế tại ba doanh nghiệp địa phương nhằm cung cấp cho các sinh viên cái nhìn thực tiễn về mô hình quản trị, vận hành của doanh nghiệp, cách thức phát triển sản phẩm cũng như yêu cầu của thị trường lao động và tuyển dụng hiện nay.

Sau chuyến tham quan, học tập là khoảng thời gian dành cho những hoạt động giải trí, vui chơi ngoài trời.

Ngày trải nghiệm thứ ba

chương trình Trại hè Sustainable Leadership. Các bạn đã trình bày bài thuyết trình của nhóm trước Ban Giám khảo là các giảng viên và cán bộ của hai trường và các đại diện doanh nghiệp. Kỹ năng thuyết trình tự tin cùng những ý tưởng phát triển dự án độc đáo chính là điểm sáng đã chinh phục và gây ấn tượng cho ban giám khảo.

Keuka Camp Đà Nẵng 2023 sẽ là hoạt động thường niên dành cho các bạn sinh viên và đây sẽ là tiền đề để các bạn có thể phát triển, trở thành những nhà lãnh đạo mang lại lợi ích bền vững cho xã hội trong tương lai. [Xem thêm](#)

